



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 6/2563

เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
กรอบการวิจัย พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2563

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กรอบการวิจัย พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยยื่นผ่านระบบ NRMS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยวันที่ 20 มกราคม 2563 นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเบื้องต้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากเป้าหมายและกรอบวิจัยในประกาศทุน ดังนี้ 1) โจทย์วิจัยสอดคล้องกับกรอบการวิจัย และ OKR ของแผนงานริเริ่มสำคัญที่ประกาศทุน 2) พื้นที่วิจัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานวิชาการในพื้นที่ 3) มีทุนการทำงานเดิมในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม พื้นที่และชุมชนท้องถิ่น และ/หรือนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานในลักษณะนี้ 4) เป็นพื้นที่ในประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้หน่วย บพท. จะได้ประสานงานกับหัวหน้าชุดโครงการวิจัยเชิญมานำเสนอรายละเอียดข้อเสนอชุดโครงการวิจัย เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยละเอียด ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยกับชุดโครงการวิจัยที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมการประชุม

อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณา หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าชุดโครงการวิจัยรายโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
กรอบการวิจัย พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2563
โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับที่	รหัสโครงการ	นักวิจัยและสังกัด	ชื่อโครงการ
1	1452831	ผศ.ดร. วรรณวีร์ บุญคุ้ม มหาวิทยาลัยศิลปากร	การยกระดับการศึกษาด้วยนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อ คุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชนและคนในพื้นที่ของ จังหวัดกาญจนบุรี
2	1463782	นายวิรพล วีระโชติวสิน สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรม การศึกษา (สบน.-สพฐ.)	โครงการวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และ การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มในการจัดการศึกษาฐาน สมรรถนะในจังหวัดกาญจนบุรี
3	1463674	รศ.ดร. กรัณย์พล วิวรรณมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	รูปแบบ กลไกและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชนและคนในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี
4	1463462	ดร. สุระศักดิ์ เมาเทือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	นวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิง พื้นที่ โดยใช้ปรากฏการณ์ทางสังคมอัตลักษณ์ และภาพ อนาคตของจังหวัดเชียงใหม่เป็นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการ จัดการศึกษาอย่างยั่งยืน
5	1453280	ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	การพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณา การข้ามศาสตร์โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
6	1464041	รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	กระบวนการสร้างพลเมือง การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนพักนอนจังหวัด เชียงใหม่

ลำดับที่	รหัสโครงการ	นักวิจัยและสังกัด	ชื่อโครงการ
7	1442235	ผศ.ดร.ณพศิษฐ์ จักรพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โครงการส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษา
8	1441145	อาจารย์ ดร. สุบัน พรเวียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	การพัฒนากลไกหนุนเสริม การขับเคลื่อนพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
9	1442164	ผศ.ดร. ชไมมณ ศรีสุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม 3Rs1C สำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวน ชายแดนที่ 33
10	1452892	อาจารย์ ดร. สายฝน แสนใจพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่
11	1453170	ดร. ดารณีย์ พยัคฆ์กุล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
12	1452835	รศ.ประภาภัทร นิยม สถาบันอาศรมศิลป์	โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบพื้นที่ นวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับจังหวัด ด้วย กระบวนการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ: กรณีศึกษา จังหวัดระยอง ระยะที่ 2
13	1463603	นายพิทักษ์ โสตถยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน	รูปแบบการพัฒนาโค้ชและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการ เรียนรู้ของโค้ชในการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาสู่ ฐานสมรรถนะ
14	1442135	ผศ.ดร.ปกรณชัย สุพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบ ศตวรรษที่ 21 การ เรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
15	1430778	อาจารย์ ดร. อิสมาอิล ราโอบ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	กระบวนการทัศน์ใหม่ต่อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ IQRAH Model ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานีโดยมีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นพี่เลี้ยง
16	1441147	ดร. ยูเนียนสาสมิต้า สาเมาะ มหาวิทยาลัยมหิดล	พหุภาษาศึกษา : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสติปัญญา และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ภาษาสำหรับนักเรียนใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับที่	รหัสโครงการ	นักวิจัยและสังกัด	ชื่อโครงการ
17	1453189	รศ.ดร. มิตรชัย จงเขี้ยวขำนาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย โครงงานฐานวิจัยและกระบวนการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้
18	1441072	อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	แผนงานการขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจังหวัดสตูลเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
19	1441110	นายพิเชษฐ์ เบญจมาศ มูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี	ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสตูล ปี 2563
20	1442439	นายสุรียา หมาดทั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	รูปแบบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด เล็ก โรงเรียนในพื้นที่เกาะ และโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยผ่านกลไกของ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
21	1463925	นายสัจจา เจริญศรีเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียน การสอนแนว Active Learning ในบริบทพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดขั้นสูงของนักเรียน สำหรับครูในจังหวัดศรีสะเกษ ที่สังกัดโรงเรียนเอกชน โรงเรียนพระปริยัติธรรม และ โรงเรียนกีฬา
22*	1452944	นายธงชัย มั่นคง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ ของคนทุกวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่ง การเรียนรู้จังหวัดระยองโดยความร่วมมือขององค์กร บริหารส่วนจังหวัดระยองและภาคีเครือข่าย

หมายเหตุ

* จากมติของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เห็นควรจัดโครงการดังกล่าวอยู่ในกรอบการวิจัย เมืองแห่งการเรียนรู้
(Learning City) ตามประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา